



สังคมต้องอยู่ภายใต้การชี้นำของอัลกุรอานและวิถีแห่งอิสลาม - 11 /Jul/ 2013

เนื่องในวาระเข้าสู่วันแรกของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ซึ่งเป็นเดือนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมา โดยเมื่อบ่ายวานนี้ (วันพุธ) ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามฯ พณฯ อายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เข้าร่วมงานความผูกพันกับอัลกุรอาน ซึ่งใช้เวลา สามชั่วโมงครึ่งในการจัดงานครั้งนี้

ในงานอันจำเริญครั้งนี้เปี่ยมล้นไปด้วยนूरธรรม์และจิตวิญญาณแห่งกุรอาน ซึ่งมีบรรดานักท่องจำกุรอาน นักกอรี อาจารย์กุรอาน เข้าร่วม โดยมีการอันเชิญบางโองการของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อีกทั้งยังมีคณะสุรูด ขับล่านำถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนอันจำเริญ และสรรเสริญสุดดีพระผู้อภิบาล

การปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้ ท่านถือว่า การอันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ตัจญวีด และการท่องจำกุรอานนั้น เป็นปฐมบทของการเข้าสู่สังคมแห่งกุรอานอย่างสมบูรณ์แบบ โดย พณฯ กล่าวย่ำว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมอิสลามต้องอยู่ภายใต้การชี้นำของอัลกุรอานและวิถีแห่งอิสลาม

ท่านอายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า

การอันเชิญและการท่องจำอัลกุรอานเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการทำความเข้าใจกุรอานและการสรรค์สร้างวิถีและอ็คลาคแห่งกุรอาน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า วัฒนธรรมแห่งสังคมอิสลามนั้นจำต้องสอดคล้องกับวิถีและอ็คลาคแห่งกุรอาน และหลักคำสอนของบรรดาผู้บริสุทธิ์แห่งวงศ์วานอะห์ลุลบัยตุ(อ)

ท่านอายาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงความพยายามของบางคนที่จะให้สังคมได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคม จากวัฒนธรรมตะวันตก ว่า การที่ชนส่วนใหญ่ของประชากรโลกได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตกนั้น หากใช้เป็นบรรทัดฐาน ตัวชี้วัดและเหตุผลที่ว่า สังคมอิสลามก็จำต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมต่างๆของตะวันตกเหล่านั้นด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่า ในสังคมอิสลาม จำต้องมีการปฏิบัติตามการชี้นำและบรรทัดฐานของอัลกุรอานเท่านั้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า ศาสนา ปัญญาที่บริสุทธิ์ และวาระของบรรดาผู้บริสุทธิ์แห่งวงศ์วานอะห์ลุลบัยตุ(อ)นั้น คือ บรรทัดฐานของกุรอาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมอิสลาม จำต้องยึดมั่นและนำมาปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังแสดงความปลื้มปิติยินดีที่บรรดาเยาวชนหนุ่มสาว มีความรักความผูกพันกับการท่องจำและการอันเชิญอัลกุรอาน มากกว่าเดิม ซึ่ง พณฯ ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวย่ำว่า ประชาชนทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม จำต้องสร้างความสัมพันธ์กับอัลกุรอาน อันเพราะ การอ่านและการท่องจำกุรอานเป็นปฐมบทแห่งการไตร่ตรอง และการคิดใคร่ครวญอัลกุรอาน